

Số: /KH-UBND

Cam Phúc Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Giảm nghèo phường Cam Phúc Nam năm 2023

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND thành phố Cam Ranh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Cam Ranh áp dụng cho năm 2023;

UBND phường Cam Phúc Nam xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2023 như sau:

I. THỰC TRẠNG

1. Thực trạng:

Tổng số hộ dân năm 2023: 1.856 hộ; số khẩu: 8.439

Tổng số hộ nghèo, cận nghèo: 195 hộ, 778 khẩu, tỷ lệ: 10,51%. Trong đó:

+Số hộ nghèo: 21 hộ, 90 khẩu; tỷ lệ: 1,13 %

+Số hộ cận nghèo: 174 hộ, 688 khẩu; tỷ lệ: 9,38%

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Cải thiện và nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các nhóm dân cư trên toàn phường, tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đối tượng nghèo.

Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội, là một trong những địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.

b) Các mục tiêu cụ thể

- Phân đầu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn phường giảm hộ nghèo 04 hộ. Huy động các nguồn lực trợ giúp cho hộ nghèo, hộ thuộc diện không thể thoát nghèo (Gồm những hộ người cao tuổi, mất sức lao động, khuyết tật, ốm đau bệnh tật, không có sức lao động...).

- Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của đối tượng nghèo, tạo điều kiện để người nghèo được tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Thông qua các chương trình kinh tế xã hội đảm bảo hợp lý về chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm dân cư. Khuyến khích tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo.

Phấn đấu giảm 04 hộ nghèo năm 2023, đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%.

BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN CHỈ TIÊU GIẢM HỘ NGHÈO NĂM 2023

Tổ dân phố	Tổng số hộ dân	Tổng số hộ nghèo	Số khẩu	Tỷ lệ hộ nghèo (%)	Chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2023	Ghi chú
Hải Thủy	504	2	7	0,4	1	
Ninh Xuân	650	6	33	0,9	1	
Xuân Ninh	305	1	2	0,3	0	
Phúc Sơn	397	12	48	3,0	2	
Tổng cộng	1.856	21	90	1,1	4	

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể và nâng cao trách nhiệm của người dân.

Kiên toàn và phát huy vai trò điều hành của Ban chỉ đạo giảm nghèo phường.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Chú trọng đến các chính sách y tế, giáo dục, nhà ở và hỗ trợ rủi ro đột xuất cho các đối tượng nghèo, cận nghèo nhằm giúp họ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản một cách tương đối công bằng kịp thời khắc phục được các biến cố trong cuộc sống.

Tiếp tục tuyên truyền động viên, giáo dục, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo để duy trì sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo như vay vốn học sinh, sinh viên, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, ưu tiên hưởng thụ các chương trình phát triển kinh tế như: Đầu tư giống, cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, chuyên giao để tiếp thu khoa học công nghệ trong sản xuất đạt hiệu quả.

Thành viên BCD giảm nghèo phường đã được phân công phụ trách địa bàn phối hợp với tổ dân phố tổ chức cho hộ nghèo, cận nghèo ghi phiếu đăng ký thoát nghèo. Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình thực hiện.

Đối với trường hợp hộ nghèo có điều kiện để thoát nghèo nhưng cố tình không đăng ký thoát nghèo, cần thông báo rõ là sẽ không được Nhà nước hỗ trợ các chính sách phát triển sản xuất, tăng thu nhập như vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ các chính sách khác... vì đối tượng không có nhu cầu.

2. Giải pháp

Tham mưu cho Đảng ủy đưa vào Nghị quyết hàng năm về các chỉ tiêu giảm nghèo. Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, hệ thống chính trị ở tổ dân phố cần quán triệt nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về chương trình mục tiêu giảm nghèo, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường

xuyên hàng năm của các địa phương, đơn vị; Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, tích cực thực hiện chương trình giảm hộ nghèo có hiệu quả.

Tăng cường phối hợp giữa UBMT và các đoàn thể triển khai đồng bộ, lồng ghép các chương trình Kinh tế-Văn hóa - Xã hội, hỗ trợ vốn vay và giống cây trồng cho sản xuất gắn liền với ý thức, trách nhiệm của hộ sử dụng. Mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao dân trí của toàn dân tham gia thực hiện chương trình quốc gia về giảm nghèo, giáo dục, dân số, y tế chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Về huy động vốn: Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình, tăng cường huy động và sử dụng vốn từ ngân hàng chính sách xã hội.

Tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay của các chương trình Quốc gia và các kênh hỗ trợ trong chương trình khuyến nông, khuyến ngư, cung cấp giống, cây trồng, vật nuôi, dịch vụ kỹ thuật cao cho hộ nghèo, cận nghèo giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo sâu rộng trong cán bộ và tầng lớp nhân dân, hộ nghèo, cận nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo.

Phối hợp với các chương trình mở lớp đào tạo nghề cho người nghèo, giải quyết việc làm cho lao động để tạo thu nhập, nâng cao cuộc sống góp phần thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, thoát nghèo một cách bền vững.

Chỉ tiêu giảm hộ nghèo là chỉ tiêu được đưa vào đánh giá xét thi đua hàng năm của phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

UBND phường tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp các đoàn thể triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2023 với các nội dung sau:

+ Củng cố kiện toàn và nâng cao trách nhiệm hoạt động của BCD giảm nghèo của phường; xây dựng Kế hoạch giảm nghèo hàng năm. Chỉ đạo các TDP rà soát, lập danh sách phải xác định được thực trạng, nguyên nhân nghèo của những hộ nghèo, cận nghèo và những hộ thoát nghèo của ở 4 TDP có địa chỉ cụ thể như: nghèo do thiếu vốn, phương tiện sản xuất, thiếu việc làm, ốm đau bệnh tật, có người bị bệnh hiểm nghèo, đông người ăn theo và nguyên nhân khác... để đưa ra giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm giúp đỡ họ.

+ Phân công cụ thể cho các thành viên trong BCD phụ trách theo dõi địa bàn, giám sát nắm chắc đối tượng hộ nghèo, đề xuất kiến nghị hỗ trợ hộ nghèo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

+ Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, cán bộ lao động TB&XH làm tốt công tác tham mưu cho BCD giảm nghèo, tổ chức họp để đánh giá việc thực hiện chương trình giảm nghèo làm cơ sở để phục vụ cho công tác rà soát xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm và công nhận hộ nghèo năm sau, đồng thời triển khai thực hiện công việc cần làm trong quý và xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo. Phối

hợp tác nghiệp với các trường dạy nghề thành phố mở lớp đào tạo nghề miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động.

- Mặt trận và các đoàn thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của tổ chức triển khai thực hiện:

+ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ phường đến tổ dân phố phát huy vai trò của mình cùng phối hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, tích cực thực hiện chương trình giảm hộ nghèo có hiệu quả, đặc biệt là nâng cao nhận thức cho người nghèo, phát động cộng đồng nhân dân cùng với TDP địa phương, tuyên truyền vận động, giáo dục các đối tượng là hộ nghèo do lười lao động, mắc tệ nạn xã hội ...chuyển biến nhận thức, học hỏi cách làm ăn để vươn lên thoát nghèo.

+ Phối hợp cùng UBND phường và NHCSXH, NHNN&PTNT Cam Ranh triển khai lồng ghép các chương trình hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất. Đồng thời các tổ chức đoàn thể tin cậy với nhân hàng tạo điều kiện các hộ nghèo, cận nghèo vay các nguồn vốn ưu đãi và nhận bảo lãnh, giúp đỡ những hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, những hộ thoát nghèo có điều kiện để thoát nghèo một cách bền vững.

- Cộng tác viên công tác xã hội phường:

Theo dõi, phối hợp với tổ trưởng 04 TDP và các thành viên BCD giảm nghèo nắm bắt tình hình đời sống của của nghèo, cận nghèo có điều kiện để thoát nghèo trong năm có báo cáo cụ thể về các chính sách và việc hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng có đúng mục đích và hiệu quả các khoản hỗ trợ đồng thời hộ gia đình phấn đấu vươn lên thoát nghèo ... cho đ/c Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Trên đây là kế hoạch giảm nghèo năm 2023 của phường Cam Phúc Nam. Để triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các giải pháp của chương trình giảm nghèo có hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, sự cố gắng rất lớn của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ phường đến hệ thống tổ dân phố, phấn đấu đến cuối năm toàn phường giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTB&XH tp.Cam Ranh;
- TT.Đảng ủy; HĐND phường;
- TT.UBND;UBMT và các đoàn thể;
- T/v BCD giảm nghèo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Thị Thi Thơ